
                                                                       
 

 

 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย 
เร่ือง ผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ คร้ังที่ ๒ 

..................................................... 

   ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย  ได้ด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
มหาชัย สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒ เมื่อวันศุกร์ท่ี ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
อาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีต าบลมหาชัย อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร  
 

  เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการ และเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย จึงได้ด าเนินการจัดท ารายงาน การประชุม 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๓๐   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

 
 

                                                   (นายสมบติั   ปรางศรี) 
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย 
 
 
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
             

   -ส าเนา- 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย 

สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  คร้ังที่  ๒ 
วันที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมอาคารศนูย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีต าบลมหาชัย   
อ าเภอไทรงาม  จังหวัดก าแพงเพชร 
**************************** 

 

 ผู้มาประชุม 
๑        นายสมบัติ  ปรางศรี          ประธานสภา อบต.มหาชัย  

๒         นายมานิตย์  สาแช          รองปรานสภาอบต.มหาชัย 
            ๓        นายพิเชษฐ สุวรรณ์          เลขานุการสภาอบต.มหาชัย 
 ๔        นายเติม  จันดีเราะ                  สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี  ๑ 

๕ นายสุวรรณ  นิลศรี สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี  ๑  
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

นายชัยรัตน์  เหล่าเขตกิจ 
นายเอนก   จันทรา 
นายอ านาจ  ต่ายเกิด 
นายพเยาว์  ฤทธิ์บ ารุง 

สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี  ๒ 
สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี  ๔ 
สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี  ๖ 
สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี  ๗ 

 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 

นายสนอง  แก้วป้อย 
นายสมศักดิ์ โพธิ์สุพรรณ 
นายเส้ียว  ก้านใจดี 
นายณรงค์   ยิ้มผ้ึง 
นายณัฐวุฒิ  ฉุนหอม                   
นายธีระพล  ยาวขันแก้ว 
นายเสวก  สมรอด  
นายเริงฤทธิ์   นวลส าลี  
 

สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี  ๘ 
สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี  ๙ 
สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี  ๙ 
สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี  ๑๐ 
สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี  ๑๐ 
สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี  ๑๑ 
สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี  ๑๒ 
สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี  ๑๒ 
 

 

 ผูไ้ม่มาประชุม 
 
 

       ๑ 
       ๒ 
       ๓ 
       ๔ 
       ๕ 

      

     นายนิธิกร   ขันกสิกรรม 
     นายมินทร์  จันทร์คง 
     นายศักดิ์ชัย  ชูจ๋ิว 
     นางก าไร  ตุ้ยโชติ 
     นายแสงดาว  ศรีสวัสด์ิ 
      
 
                                 

สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี   ๕    ลา 
สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี   ๕    ลา 
สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี   ๗    ลา 
สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี   ๘    ลา 
สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี  ๑๑   ลา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม… 
 



    
  -๒- 

 
 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
 

 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 

    ๘ 

นายรุ่งเกียรติ  เล้ารุ่งเรือง 
นายบุญเล้ียง  ธรรมลี 
นายมณี  มหาพันตรี 
นายบรรจบ  กุลชา 
นางแสงเดือน  เกษนาค 
นางรุ่งทิวา  ขอบทอง 
นางสาวชญาภัคกชกร ข าวงศ์สกล  
นางสาวพระรจ อนุสิทธิ์ 
 

นายกอบต.มหาชัย 
รองนายกอบต.มหาชัย 
รองนายกอบต.มหาชัย 
เลขานุการนายกอบต.มหาชัย 
หัวหน้าส านักปลัดอบต.มหาชัย 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 

  

ผู้มาประชุม     ๑๗     คน 
ผู้ไม่มาประชุม      ๕      คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม      ๘      คน 
 
 

  

เร่ิมประชุมเวลา    ๐๙.๐๐ น 
 

 

  เมื่อท่ีประชุมพร้อมและครบองค์ประชุมแล้ว  นายสมบัติ  ปรางศรี  ประธานสภาองค์การบริหาร    
ส่วนต าบลมหาชัย เป็นประธานในท่ีประชุม กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

 

ประธานสภาฯ   เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้วขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
    มหาชัย สมัยสามัญ  สมัย ท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒ ประจ าป ี๒๕๖๔ 
ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมประธานสภาฯ   

   -ไม่มี-   

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัย ท่ี  ๓  ครั้งท่ี  ๑   
ประจ าปี  ๒๕๖๔  เมื่อวันท่ี  ๙  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกทุกท่านตรวจทานรายงานการประชุมสภาฯ ตามส าเนา 
เอกสารท่ีแจกให้โดยให้เวลา ๑๐ นาที  มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขส่วนใดหรือ
เพิ่มเติมหรือไม่ถ้าไม่มีข้อแก้ไข ขอมติในการประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔     
โดยการยกมือ   

ที่ประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ 
ประจ าปี ๒๕๖๔  เมื่อวันท่ี  ๙  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔   

มาประชุม จ านวน ๑๗ คน เห็นชอบ     จ านวน  ๑๖ เสียง 
              ไม่เห็นชอบ  จ านวน   -   เสียง 
                 งดออกเสียง จ านวน  ๑  เสียง (ประธานสภาฯ) 

            
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓… 
 



-๓-   
 
 
 

ระเบียบวาระที่  ๓  กระทู้ถาม 
ประธานสภาฯ  -ไม่มี-   

ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่  ๔  เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
ประธานสภาฯ  -ไม่มี- 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๕   เร่ืองที่เสนอใหม่ 
ประธานสภาฯ      ๕.๑ เร่ืองเพื่อทราบ 

 ๕.๑.๑ การรายงานสถานะการเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย  
ขอเชญิเจ้าหน้าที่ชีแ้จงรายละเอียดต่อไป 

นางสาวชญาภัคกชกร ข าวงศ์สกล ดิฉนั นางสาวชญาภัคกชกร  ข าวงศ์สกล ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 

ผูอ้ านวยการกองคลัง  ขอช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบถึงรายละเอียดเงินสะสมและเงินทุนส ารอง 
เงินสะสมของอบต.มหาชัย ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกให้ท่านสมาชิกสภาฯ 
มท่ีานใดสงสัยจะสอบถามหรือไม่ 

 

 รายละเอียดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม  
ณ  วันที่ 19 สิงหาคม 2564 

ยอดเงินสะสม ณ วันท่ี 19 สิงหาคม 2564 (ตามระบ e-LAAS)      19,040,596.56 

หัก      ปรับปรุงบัญชีรายจ่ายค้างจ่ายเพื่อยกยอดไปปีงบประมาณ 2564   5,587,937.03  

บันทึกสินทรัพย์เข้างบการเงินปี2564   7,885,934.52  

ลูกหนี้   858,477.63  

       รับคืนเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน สพฐ                                                        2,640.00        14,334,989.18 
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2564  

หัก กันเงินสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน   2,986,260.00  

 กันเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัย   5,055,626.90               8,041,886.90 
 ร้อยละ 10 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี   

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ พ.ศ.2547 และแก้ไข  
เพิ่มเติม ข้อ 89 (3)                                                                                                                                                                                

  

ที่ประชุม    รับทราบ 
 
 

   ประธานสภาฯ...  
 

เงินสะสมที่น าไปใช้ได้ (19 สิงหาคม 2564) -   3,336,279.52 

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันท่ี 19 สิงหาคม 2564    13,838,952.15 

หัก  ปรับปรุงบัญชีรายจ่ายค้างจ่ายเพื่อยกยอดไปปีงบประมาณ 2564 990,676.10 

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันท่ี 19 สิงหาคม 2564    12,848,276.05 

4,705,607.38 

 
                    . 

 
 



      -๔- 
 
ประธานสภาฯ    ๕.๒.๑ เร่ืองการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ วาระท่ี ๒ และวาระท่ี ๓ ขอเชิญคณะกรรมการ      
แปรญัตติฯ ชี้แจง 

ประธานคณะกรรมการฯ  ขอช้ีแจง คณะกรรมการแปรญัตติ ได้ร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ ท่ี                  
๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตามระเบียบการประชุมของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔) 
ข้อ  ๕๐  เมื่ อคณะกรรมการแปรญั ตติ ได้พิ จารณาแล้วจะต้องเสนอ                         
ร่างข้อบัญญัตินั้น ร่างเดิมและตามท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมท้ังบันทึก
ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุ        
ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อความใดบ้าง การแปรญัตติและ
มติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้น ประการใด                
การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติ
ด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น                
ไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงก่อนประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณา             
เป็นการเร่งด่วน 

  -ตามท่ีสภาอบต.มหาชัย แต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติและได้มอบ              
ร่างข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ .๒๕๖๕             
เพื่อพิจารณาให้เสร็จส้ินภายในวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งคณะกรรมการฯ
แต่ละท่านได้น าปรึกษาและพิจารณาแล้ว ตามร่างข้อบัญญัติฯท่ีได้แจกไป              
จึงขอให้กรรมการทุกท่านร่วมกันพิจารณาตามเสนอค าแปรญัตติต่อไป 

  -เนื่องจากไม่มีสมาชิกสภาอบต.มหาชัย หรือผู้บริหารอบต.มหาชัย                
เสนอค าแปรญัตติต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ตามเวลาท่ีก าหนดนั้น 

  -ขอเชิญคณะกรรมการแปรญั ตติ  ร่วมพิ จารณาร่างข้อบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

คณะกรรมการแปรญัตติฯ  ได้ร่วมตรวจสอบและพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แล้วดังนี้ 

๑. ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕       
ให้คงเดิมไว้ทุกประการ 

๒. ค าแถลงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และข้ออื่นๆ ให้คงเดิมไว้                  
ทุกประการ 

๓. ไม่เปล่ียนแปลงแก้ไขเพิ่มในตอนใด หรือข้อใดท้ังส้ิน 
๔. เห็นสมควรรายงานให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย

พิจารณาด าเนินการต่อไป และไม่มีผู้มาเสนอค าแปรญัตติ 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ เมื่อพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ  พ .ศ .๒ ๕๖ ๕  โดยละ เอี ยด  และ ไม่ มี ผู้ มาเสนอค าแปรญั ต ติ                              
ขอมติท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ว่าจะให้คงร่างเดิมไว้โดยไม่มีการแก้ ไข
หรือไม่ โดยขอมติท่ีประชุม 

มติทีป่ระชุม  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้คงเดิมร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

     ประธานสภาฯ... 
 



 

-๕- 
 
ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ หากไม่มีขอมติว่า

เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติฯหรือไม ่
มติที่ประชุม   มมีติเห็นชอบตามคณะกรรมการแปรญัตติฯ 

มาประชุม จ านวน ๑๗ คน เห็นชอบ  จ านวน  ๑๖  เสียง 
              ไม่เห็นชอบ  จ านวน   -  เสียง  
                 งดออกเสียง จ านวน  ๑  เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

ประธานสภาฯ  ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี        
พ.ศ.๒๕๖๕ ในวาระท่ี ๓ ขอมติท่ีประชุมสภาฯ พิจารณาว่าเห็นชอบอนุมัติให้            
ร่างข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ท่ีผ่านมา               
ในวาระท่ี ๑ และวาระท่ี ๒ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หรือไม่ 

มติท่ีประชุม  มีมติอนุมัติให้ตราร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕   
และรายงานให้อ าเภอเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป 

มาประชุม จ านวน ๑๗ คน เห็นชอบ  จ านวน  ๑๖ เสียง 
              ไม่เห็นชอบ  จ านวน   -  เสียง  
                 งดออกเสียง จ านวน  ๑  เสียง (ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ     ๕.๒.๒ การพิจารณาการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการใหม่) คร้ังที่ ๑๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ขอเชญิท่านนายกอบต.ชี้แจง 

นายกอบต.ฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านการพิ จารณา         
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ครั้งท่ี ๑๒          
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด ๔ การโอนและ
แก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ซึ่งมีรายละเอียดการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (รายการใหม่)             
ครั้งท่ี ๑๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จ านวน ๘ รายการ รายละเอียด             
ตามเอกสารท่ีแนบมาท้ายวาระท่ี ๕ ข้อ ๕.๒.๒ จึงขอให้สภาองค์การบริหาร          
ส่วนต าบลมหาชัย พิจารณาอนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด              
ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (รายการใหม่) ครั้งท่ี ๑๒ ประจ าปีงบประมาณ                 
พ.ศ.๒๕๖๔ มีท่านใดสงสัยจะสอบถามหรือไม่ 

ประธานสภาฯ        ตามท่ีท่านนายกอบต.ได้เสนอขออนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (รายการใหม่) ครั้งท่ี ๑๒ ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่  

มติที่ประชุม    -ไม่มี- 
 
 

ประธานสภาฯ... 
 
 
 
 



      -๖- 
 
ประธานสภาฯ    ถ้าไม่มีขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัยแห่งนี้ลงมติในการ 

พิจารณาอนุมั ติ ให้ โอน เงิน งบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ี ดิน             
และส่ิงก่อสร้าง (รายการใหม่ ) ครั้งท่ี ๑๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                
แต่ละรายการดังนี้ 

รายการท่ี ๑ รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกให้ทุกท่าน           
ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกภาฯท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง (รายการใหม่) ครั้งท่ี ๑๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  รายการท่ี ๑ 
มาประชุม จ านวน ๑๗ คน เห็นชอบ     จ านวน  ๑๖ คน 

              ไม่เห็นชอบ  จ านวน   -   คน  
                 งดออกเสียง จ านวน  ๑  คน (ประธานสภา) 
ประธานสภาฯ  รายการที่ ๒ รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกให้ทุกท่าน           
ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกภาฯท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง (รายการใหม่) ครั้งท่ี ๑๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายการท่ี ๒ 
มาประชุม จ านวน ๑๗ คน เห็นชอบ     จ านวน  ๑๖ คน 

              ไม่เห็นชอบ  จ านวน   -   คน  
                 งดออกเสียง จ านวน  ๑  คน (ประธานสภาฯ)  
ประธานสภาฯ    รายการที่ ๓ รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกให้ทุกท่าน           
ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกภาฯท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง (รายการใหม่) ครั้งท่ี ๑๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายการท่ี ๓ 
มาประชุม จ านวน ๑๗ คน เห็นชอบ     จ านวน  ๑๖ คน 

              ไม่เห็นชอบ  จ านวน   -   คน  
                 งดออกเสียง จ านวน  ๑  คน (ประธานสภาฯ)  
ประธานสภาฯ    รายการที่ ๔ รายละเอยีดตามเอกสารท่ีแจกให้ทุกท่าน           
ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกภาฯท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง (รายการใหม่) ครั้งท่ี ๑๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายการท่ี ๔ 
มาประชุม จ านวน ๑๗ คน เห็นชอบ     จ านวน  ๑๖ คน 

              ไม่เหน็ชอบ  จ านวน   -   คน  
                 งดออกเสียง จ านวน  ๑  คน (ประธานสภาฯ)  
ประธานสภาฯ    รายการที่ ๕ รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกให้ทุกท่าน           
ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกภาฯท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง (รายการใหม่) ครั้งท่ี ๑๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายการท่ี ๕ 
มาประชุม จ านวน ๑๗ คน เห็นชอบ     จ านวน  ๑๖ คน 

              ไม่เห็นชอบ  จ านวน   -   คน  
                 งดออกเสียง จ านวน  ๑  คน (ประธานสภาฯ)  
 
 

ประธานสภาฯ... 



   -๗- 
 
 

ประธานสภาฯ    รายการที ่๖ รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกให้ทุกท่าน           
ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกภาฯท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง (รายการใหม่) ครั้งท่ี ๑๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายการท่ี ๖ 
มาประชุม จ านวน ๑๗ คน เห็นชอบ     จ านวน  ๑๖ คน 

              ไม่เห็นชอบ  จ านวน   -   คน  
                 งดออกเสียง จ านวน  ๑  คน (ประธานสภาฯ)  
ประธานสภาฯ    รายการที่ ๗ รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกให้ทุกท่าน           
ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกภาฯท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง (รายการใหม่) ครั้งท่ี ๑๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  รายการท่ี ๗ 
มาประชุม จ านวน ๑๗ คน เห็นชอบ     จ านวน  ๑๖ คน 

              ไม่เห็นชอบ  จ านวน   -   คน  
                 งดออกเสียง จ านวน  ๑  คน (ประธานสภาฯ)  
ประธานสภาฯ    รายการที่ ๘ รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกให้ทุกท่าน           
ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกภาฯท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง (รายการใหม่) ครั้งท่ี ๑๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายการท่ี ๘ 
มาประชุม จ านวน ๑๗ คน เห็นชอบ     จ านวน  ๑๖ คน 

              ไม่เห็นชอบ  จ านวน   -   คน  
                 งดออกเสียง จ านวน  ๑  คน (ประธานสภาฯ)  
ระเบียบวาระที่  ๖  เร่ืองอื่นๆ 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องอื่นๆ หรือไม่ขอเชิญครับ 
นายกอบต.ฯ ขอแจ้งในส่วนของลูกหนี้ในเรื่องของภาษีต่างๆท่ีอบต.จัดเก็บเองคือภาษี 

บ ารุงท้องท่ีภาษีท่ีดินและส่ิงก่อสร้างและการจัดการขยะครัวเรือนละ 30 บาท  
ปัจจุบันยังมียอดคงค้างและเพิ่มขึ้นซึ่งจะท าใหส้ถานการณ์คลังของเรามีปัญหาใน 
เรื่องของลูกหนี้คงค้างสุดท้ายแล้วถ้าต้องบังคับตามระเบียบใช้เวลานานและจะมี 
ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงจึงขอใหป้ระชาสัมพันธใ์นการช าระภาษีค่าขยะและภาษีอื่น 
ร่วมไปถึงในเรื่องของประสิทธิภาพการบริหารจัดการถ้าลูกหนี้ลดลงเราจะมียอด 
สะสมเพิ่มขึน้มาในส่วนของเจ้าหน้าท่ีก็ได้ก าชับในเรื่องของการเก็บภาษี 

ท่ีประชุม    รับทราบ   
ประธานภาฯ    ขอสอบถามในเรื่องของภาษีเป็นภาษีใดท่ีไม่สามารถจัดเกบ็ได้ 
นายกอบต.ฯ  ขอแจ้งเป็นลูกหนี้ภาษีค่าขยะในส่วนของภาษีท่ีดินและส่ิงก่อสร้างไม่ค่อย                

มีเพราะเป็นเรื่องของการขึ้นทะเบียนเกษตรแต่ลูกหนี้ภาษีค่าขยะครัวเรือนละ ๓๐ 
บาทต่อเดือนไม่ค่อยน ามาจ่ายท าให้มียอดค้างประมาณหกแสนกว่าบาทต้ังแต่เราเริ่ม
จัดเก็บซึง่ตอนนี้สามารถช าระภาษีผ่านช่องทาง Interne Bankingและทางไปรษณีย์ได้    

นายกอบต.ฯ    ขอแจ้งในส่วนของลูกรงัได้อนุมัติงบประมาณไปคือหมูท่ี่ ๕,๗,๑๐,๑๑,๑๒ 
และได้อนุมัติงบประมาณเพิ่มในส่วนของหมู่ท่ี ๑,๓,๔,๘ จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ก่อนสามสิบกันยายนในเรื่องของถนนท่ีอนุมัติในวันนี้ เมื่อด าเนินการด้านเอกสาร
เรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป 

ประชุม     รับทราบ   
       นางแสงเดือนฯ… 
 



      -๘- 
 

นางแสงเดือน เกษนาค   ขอประชาสัมพันธ์ท่านใดท่ีมีความประสงค์จะน าส่ิงของอาหารแห้งมา 
หัวหน้าส านักปลัด บริจาคให้กับผู้กักตัวหรือผู้ป่วยโควิดท่ีศูนย์พักคอยต าบลมหาชัย และส าหรับ             

เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานคอยดูแลและรักษาความปลอดภัย ส่ิงของท่ีจะน ามาบริจาค    
ไปมอบให้ท่ีอบต.มหาชัยหรือท่ีศูนย์ เรียนรู้ สจ.ทุเรียนได้ตลอดเวลาค่ะ 

ที่ประชุม    รับทราบ 
ประธานสภาฯ    ไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิกสภาฯ หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอ  

เรื่องอื่นๆ หรือไม่   
ที่ประชุม    -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ    หากท่านสมาชิกไม่มีเรื่องใดเสนออีก ขอขอบคุณทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุม 

ในครั้งนี้ ขอปิดประชุม 
 

ปิดประชุม  เวลา  ๑๑.๔๐ น. 
           
  
 

      ลงช่ือ      พิเชษฐ  สุวรรณ์        ผู้จดรายงานการประชุม 
       (นายพิเชษฐ  สุวรรณ์) 
    เลขานุการสภา อบต.มหาชัย  

      
 
 

      ลงช่ือ       สมบัติ   ปรางศรี         ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
       (นายสมบติั  ปรางศรี) 
     ประธานสภา อบต.มหาชัย 

         

    
                        ลงช่ือ      ธีระพล  ยาวขันแก้ว     กรรมการผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 

     (นายธีระพล  ยาวขันแก้ว) 
         สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๑๑ ต าบลมหาชัย 

 

 
            ลงช่ือ        ศักด์ิชัย   ชูจ๋ิว กรรมการผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 

        (นายศักดิ์ชัย   ชูจ๋ิว) 
        สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี  ๗ ต าบลมหาชัย 
 

 

            
  ลงช่ือ      สมศักดิ์  โพธิ์สุพรรณ   กรรมการผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 

     (นายสมศักด์ิ  โพธิ์สุพรรณ) 
          สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี  ๙  ต าบลมหาชัย 

 
 
 

           ลงช่ือ        มินทร์   จันทร์คง     กรรมการผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
        (นายมินทร์  จันทร์คง) 

          สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี  ๕ ต าบลมหาชัย 

 


